



# จดหมายข่าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต



สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2560



## รังสิตนิทรรศ 2560

# RSU EXPERIENCE: เปิดเทอมนี้อยากอยู่ที่ไหน



เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิตได้มีโอกาสต้อนรับแขกผู้มาเยือนอีกครั้ง ในงานรังสิตนิทรรศ 2560 (Open House 2017) โดยปีนี้ธีมของงานคือ “RSU EXPERIENCE: เปิดเทอมนี้อยากอยู่ที่ไหน” วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในการมาพร้อมกัน ค้นหาตัวตนสำหรับคณะที่ใช่ หรือสาขาที่ชอบและเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่อชีพในอนาคต ซึ่งน้องๆ ได้มีโอกาสทั้งเยี่ยมชมบรรยากาศและสัมผัสนวัตกรรมที่น่าสนใจ อาทิ คลินิกทันตกรรมจำลอง (Simulation clinic) และหุ่นยนต์เพื่อการเรียน การบำบัดด้วยกลิ่น Aromatherapy การฝึกบินด้วยเครื่องบินจำลอง (Flight Simulator) การประกวดแต่งคอสเพลย์ นิทรรศการภายใต้แนวคิด “นิเทศศาสตร์เฟสดีวัล” และห้องปฏิบัติการทางการบิน RSU

aircraft cabin โดยมีคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ในโอกาสนี้ สำนักหอสมุดก็ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมการดำเนินงานและการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุดตลอดช่วงเวลาของการจัดงาน และจากการประเมินความพึงพอใจในการเยี่ยมชมสำนักหอสมุด พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ทั้งยังได้ทั้งคำชม อาทิ ห้องสมุดมีความสะอาดสวยงามน่าเข้ามาใช้บริการ ชอบมุมประหยัดพลังงานเพราะน่ารักและอยากให้จัดมุมแบบนี้ในหลายๆ จุด ชอบห้องสื่อโสตทัศนเพราะมีภาพยนตร์ให้เลือกชมตามความสนใจ รวมทั้งเสนอให้มีการจัดงานนี้ทุกๆ ปี เพื่อน้องๆ จะได้มาร่วมกิจกรรมดีๆ เช่นนี้อีก

ก่อนจากกันขอขอบคุณพี่ๆ สตาฟและน้องๆ ทุกคนที่แวะมาทักทายกัน แล้วพบกันในรังสิตนิทรรศครั้งต่อไปนะคะ

## เชิญชมนิทรรศการฯ



สำนักหอสมุดขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 2 อาคารหอสมุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



## การบรรยาย



สำนักหอสมุดจัดการบรรยาย เรื่อง “การเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว” บรรยายโดย อาจารย์สุภาพร ชัยฉิมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสนี้ ดร.มลิวัดย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มโชนพื้นที่ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม 7ส ได้แก่ โชนพื้นที่พลอยไพลินได้รับรางวัลผลสัมฤทธิ์ดีเยี่ยมการจัดการกิจกรรม 7ส (ส่วนสำนักงาน) และโชนพื้นที่อินทนิลได้รับรางวัลผลสัมฤทธิ์ดีเยี่ยมการจัดการกิจกรรม 7ส (ส่วนบริการผู้ใช้) เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ดร. อุทัย ทูติยะโพธิ์ ชั้น 2 อาคารหอสมุด



## การอบรม Scopus



สำนักหอสมุดจัดอบรมฐานข้อมูล Scopus เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้แก่คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 906



อาคารรัตนคุณากร  
(ตึก 11)



เจ้าของ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถ. พหลโยธิน อ. เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463

URL : <http://library.rsu.ac.th>

อีเมล : [library@rsu.ac.th](mailto:library@rsu.ac.th)